



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในคราวการประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงได้ปิดประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้ทราบ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายณฤเทพ สิงหนะณี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว

จำนวนผู้เข้าประชุม ๑๒ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายนฤเทพ สิงห์เสนี	ประธานสภา	นฤเทพ สิงห์เสนี	ประธานสภา
๒	นายบุญเลื่อน คำสุนทร	รองประธาน	บุญเลื่อน คำสุนทร	
๓	นายสำเนียง ชัยงาม	ส.อบต. ม.๒	สำเนียง ชัยงาม	
๔	นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง	ส.อบต. ม.๓	เกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง	
๕	นายประสิทธิ์ จันแสง	ส.อบต. ม.๕	ประสิทธิ์ จันแสง	
๖	นายทองเลื่อน พรหมวงษ์	ส.อบต. ม.๖	ทองเลื่อน พรหมวงษ์	
๗	นายอรรถพล บุญณสิทธิ์	ส.อบต. ม.๗	อรรถพล บุญณสิทธิ์	
๘	นายสุริยา หันจั่งสิทธิ์	ส.อบต. ม.๘	สุริยา หันจั่งสิทธิ์	
๙	นางสาวกาญจนา เชียงสาพันธ์	ส.อบต. ม.๙	กาญจนา เชียงสาพันธ์	
๑๐	นายกาวิ อุทัยขาม	ส.อบต. ม.๑๐	กาวิ อุทัยขาม	
๑๑	นายสงวน ส่องแจ้	ส.อบต. ม.๑๑	สงวน ส่องแจ้	
๑๒	นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์	ส.อบต. ม.๑๒	บุญโฮม อ่อนตาจันทร์	
	นางสาววรินทร์ นามพิกุล	เลขานุการสภา	วรินทร์ นามพิกุล	

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๕ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายยุทธนา กองศิลา	นายก อบต.	ยุทธนา กองศิลา	
๒	นายอนุชัย สุระตะโนย	รองนายก อบต.	อนุชัย สุระตะโนย	
๓	นายสุพล ส่องแจ้	รองนายก อบต.	สุพล ส่องแจ้	
๔	นายบรรเจ็ด สุขมานพ	เลขานุการนายก อบต.	บรรเจ็ด สุขมานพ	
๕	นางพาริตี นิติธรรม	ผู้ช่วยใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗	พาริตี นิติธรรม	

หมายเหตุ นายอรรถพล บุญณสิทธิ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ เข้าร่วมประชุม ในระเบียบวาระที่ ๔

สำเนาถูกต้อง


(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลขานุการสภาฯ นั้บองค์ประชุมได้ ๑๐ คน (เกินกึ่งหนึ่ง ครบองค์ประชุม) และเชิญประธานจุด
ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- การร่วมทำบุญในงานบุญประจำปี ของแต่ละหมู่บ้าน รายละเอียดจะชี้แจงในระเบียบวาระ
อื่นๆ ต่อที่ประชุมอีกครั้ง

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕**

ประธาน - ให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาแกว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันที่
๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม - ประธานถามมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ หรือไม่ โดยนั้บองค์ประชุมได้
๑๐ เสียง (เกินกึ่งหนึ่ง ครบองค์ประชุม)

มติที่ประชุม - เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง งดออก
เสียง ๒ เสียง (ประธานสภา และรองประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติที่เสนอใหม่

ประธาน **๑. การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โครงการลงท่อบายน้ำคั้นคูห้วยหลวงน้อย หมู่ที่ ๙**

ประธาน - ในญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการลงท่อบายน้ำคั้นคูห้วยหลวงน้อย หมู่ที่ ๙ เชิญนายก อบต. แกลงการขอ
อนุมัติโอนงบประมาณฯ ต่อที่ประชุม

นายยุทธนา กองศิลา - แกลงการขออนุมัติโอนงบประมาณฯ ความว่า “ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล

นายก อบต. นากว้าง มีความจำเป็นต้องขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง ได้

พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อ

ดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน ตามคำร้องขอให้แก้ไขปัญหาค

ความเดือดร้อนของประชาชน โดยทำลงท่อบายน้ำคั้นคูห้วยหลวงน้อย หมู่ที่ ๙

และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนเป็นตามอำนาจหน้าที่และ

ถูกต้องตามระเบียบ จึงได้ทำการสำรวจและตรวจสอบโครงการลงท่อบายน้ำคั้นคูห้วย

หลวงน้อย พบว่าประชาชนมีความเดือดร้อนจริง และองค์การบริหารส่วนตำบล

นากว้างได้มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เรียบร้อย

แล้ว จึงได้ตรวจสอบ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นากว้าง

/งบประมาณรายจ่าย...

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรากฏว่ามีงบประมาณ
ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายหรือยังไม่มีงบประมาณจำเป็นต้องใช้จ่ายขณะนี้ โดย
สามารถโอนงบประมาณดังกล่าวนี้ มาตั้งจ่ายเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ได้ จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว ได้
พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

โอนงบประมาณเพิ่ม / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการลงท่อระบายน้ำคันคูลำห้วยหลวงน้อย
หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการลงท่อระบายน้ำคัน
คูลำห้วยหลวงน้อย หมู่ที่ ๙ ขนาดท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง
ชั้น ๓ ยาว ๑.๐๐ เมตร Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘ ท่อน พร้อมเทคอนกรีต
ลาดหน้าท่อ จำนวน ๑๓๐.๐๐ ตร.ม. และลงหินลูกรังกลบหลังท่อพร้อมปรับ
เกลี่ย จำนวน ๖๘.๐๐ ลบ.ม. (ตามแผนผัง อบต. กำหนด) พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย (กองช่าง /รหัสบัญชี ๔๒๐๙๐๐) โดยทำการ

โอนงบประมาณลดลง

๑. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์งบประมาณ คงเหลือ
๑๑๕,๐๐๐ บาท สามารถโอนงบประมาณลดลงได้จำนวน ๑๑๕,๐๐๐ บาท
คงเหลืองบประมาณ หลังโอน ๐.๐๐ บาท โดยงบประมาณดังกล่าวนี้ ยังไม่มี
ความจำเป็นต้องใช้จ่ายในขณะนี้ เนื่องจากได้ตรวจสอบแล้วอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์ มีสภาพอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรง การปรับปรุง
ตามรายจ่ายที่ตั้งไว้ยังไม่มีงบประมาณจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการเร่งด่วน สามารถ
จัดหางบประมาณเพื่อทำการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ในคราวต่อไป
๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบเงินอุดหนุน หมวด
เงินอุดหนุน ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ รายการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า(แรงต่ำ) บ้าน

สำเนาถูกต้อง

/ผก หมู่ที่ ๔



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

ผก หมู่ที่ ๔ และบ้านนาทาม หมู่ที่ ๙ งบประมาณ คงเหลือ ๓๖,๑๑๐.๐๓ บาท สามารถโอนงบประมาณลดลงได้ จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ งบประมาณ หลังโอน ๑,๑๑๐.๐๓ บาท โดยงบประมาณดังกล่าวนี้ ไม่มี ความจำเป็นต้องใช้จ่ายในขณะนี้ เนื่องจากการขยายเขตไฟฟ้าแรง (ต่ำ) ได้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่วนการขยายเขตไฟฟ้า(แรงต่ำ) บ้านนาทาม หมู่ที่ ๙ ตามที่กำหนดไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก กำลังไฟฟ้าไม่ถึงจุดที่จะทำการ ขยายเขต ต้องทำการลงหม้อแปลงใหม่ ต้องใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก ไม่เพียงพอในขณะนี้ รวมโอนงบประมาณ ลดลงทั้งสิ้น จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้ยื่นเสนอญัตติต่อสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏ ตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ

ประธาน

- ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมแล้ว ขอให้สมาชิกทุกท่านได้อภิปราย สอบถามในเรื่องหรือประเด็นที่สงสัยได้ (ไม่มีการอภิปราย) นับองค์ประชุมได้ ๑๑ เสียง (เกินกึ่งหนึ่ง ครบองค์ประชุม)

ประธาน

- ถ้าสมาชิกท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการลงท่อระบายน้ำคันคูห้วยหลวงน้อย หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตามที่นายก อบต. ได้เสนอ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- อนุมัติโอนงบประมาณ ๙ เสียง

ประธาน

ถ้าสมาชิกท่านใดไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่นายก อบต. ได้เสนอ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- ไม่อนุมัติโอนงบประมาณ ๙ ศูนย์ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธาน และรองประธาน)

ประธาน

- สรุปมติที่ประชุมอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการลงท่อระบายน้ำคันคูห้วยหลวงน้อย หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตามที่นายก อบต. ได้เสนอ

ประธาน

๒. การพิจารณาขอความเห็นชอบ ขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนา กว้าง เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ นายก อบต. นากว้าง ได้เสนอข้อมติที่ท้องถิ่น เรื่อง การควบคุมการฆ่า สัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สภาได้พิจารณาให้ความ เห็นชอบนั้น ขอชี้แจงให้สมาชิกได้ทราบว่า ในการพิจารณาข้อมติที่ นั้น

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นากว้าง

/ระเบียบกฎหมาย....

ระเบียบกฎหมายได้กำหนดให้มีการพิจารณาเป็น ๓ วาระ คือ วาระที่ ๑ การรับหลักการ ซึ่งเป็นการพิจารณาหลักการร่างข้อบัญญัติ ในวาระนี้จะให้มีการอภิปราย แล้วจะมีการลงมติว่าจะรับหลักการร่างข้อบัญญัติหรือไม่ ถ้าสภามีมติรับหลักการ ก็จะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ ถ้าสภามีมติไม่รับหลักการ ข้อบัญญัตินั้นให้เป็นอันตกไป และห้ามมิให้นำข้อบัญญัตินั้นมาพิจารณาอีกในสมัยประชุมนั้น วาระที่ ๒ การแปรญัตติ ซึ่งเป็นการพิจารณาโดยสภาจะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ และให้ กำหนดวัน - เวลาที่จะให้สมาชิกยื่นคำแปรญัตติ กับกำหนดวันที่จะประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ให้สมาชิกทราบ และ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติประชุมเสร็จแล้วให้รายงานประธานสภาทราบ และให้ประธานนัดประชุมสภาเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ หรือถ้าในวาระที่ ๒ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม จะเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดก็ได้ โดยในวาระที่ ๒ ให้ที่ประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานเป็นประธานกรรมการแปรญัตติ ยกเว้นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวไม่ได้ และเมื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ เสร็จแล้วก็จะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ คือ การลงมติ ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีการอภิปราย และเนื่องจากการพิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้วได้เสนอสภา ฯ เพื่อให้ความเห็นชอบในการตราเป็นข้อบัญญัตินี้มีส่วนที่ต้องพิจารณาในเรื่องของอัตราอากรและค่าธรรมเนียม ซึ่งถือเป็นการพิจารณาในเรื่องของการเงินหรืองบประมาณ จึงไม่สามารถพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวได้ วันนี้จึงจะเป็นการพิจารณาในวาระเดียว คือ วาระที่ ๑ การรับหลักการ (อภิปรายได้) ส่วนวาระที่ ๒ และ วาระที่ ๓ จะพิจารณาในคราวการประชุมครั้งต่อไป และประธานจะทำการนัดประชุมสภาฯ อีกครั้ง

ที่ประชุม

ประธาน

นายยุทธนา กองศิลา

นายก อบต

- รับทราบ

- เชิญนายก อบต. แกลงการขอความเห็นชอบ ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุม

- แกลงการขอความเห็นชอบ ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ สรุปความว่า “ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล

สำเนาถูกต้อง

/นายก้อง ซึ่ง....

(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

นาแกว้าง ซึ่งมีพื้นที่ ๕๓.๕๙ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมจำนวน ๑๒ หมู่บ้าน และมีสภาพพื้นที่เป็นสังคมเมืองกึ่งชนบท มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็น การประกอบการค้าต่างๆ ได้มีการขยายฐานการผลิตหรือการค้าเข้ามาในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง และได้ส่งผลต่อการดำรงชีพของประชาชนในพื้นที่ในด้านการ สาธารณสุขเพิ่มขึ้น รวมตลอดทั้งการขาดมาตรฐานการควบคุม และการขาด การตรวจสอบสุขอนามัยในกระบวนการฆ่าสัตว์ ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัย ต่อประชาชนผู้บริโภคเนื้อสัตว์ ดังนั้น เพื่อสร้างระบบควบคุมตรวจสอบ คุณภาพในกระบวนการฆ่าสัตว์และการขนส่งเนื้อสัตว์ และเพื่อสร้างความ ปลอดภัยด้านอาหารเป็นการคุ้มครองประชาชนในพื้นที่ที่ได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ ถูกสุขอนามัยภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง โดยอาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๓) ซึ่งกำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ประกอบ กับพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๔ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้อง และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความ จำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง เรื่อง การควบคุม การฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ ควบคุม กำกับ ดูแล ป้องกัน ระงับโรคติดต่อ และเพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยจากการบริโภคเนื้อสัตว์ ใช้บังคับในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลนาแกว้างต่อไป

ประธาน

- ตามที่ นายก อบต. ได้แถลงการขอความเห็นชอบการตราข้อบัญญัติ เรื่อง การ ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไปขอมอบหมายให้ ปลัด อบต. / เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุม การฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

นางสาววรินทร์ นามพิกุล

- ชี้แจงรายละเอียดข้อบัญญัติ ฯ เพิ่มเติม สรุปความว่า “ ตามที่ นายก อบต.

ปลัดอบต. /เลขานุการสภา

ได้แถลงหลักการและเหตุผลในการขอความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติ

/ท้องถิ่น เรื่อง การ...

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแกว้าง

ท้องถิ่น เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว
ขอชี้แจงที่ประชุมทราบเพิ่มเติมในขั้นตอนการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ได้เสนอ
ต่อสภาพิจารณานี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อบัญญัติ โดยมีตัวแทน
จากหัวหน้าส่วนราชการ ในหน่วยงาน อบต.นาแก้ว ตัวแทนจาก รพสต. นา
แก้ว ตัวแทนจากฝ่ายปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินการร่าง
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เช่น
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ พระราชบัญญัติสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติควบคุม
การฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้มีดำเนินการสำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้วิธีการทอดแบบสอบถามผ่านทาง
ประชาชนในพื้นที่โดยขอความร่วมมือจากกำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยทำ
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน โดยมีประชาชน
เข้าร่วมทำการตอบแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นเป็น จำนวน ๗๐๙ คน เป็น
เพศชาย จำนวน ๓๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๔ เป็นเพศหญิง จำนวน
๓๔๐ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙๖ และผ่านเว็บไซต์ อบต.นาแก้ว จำนวน ๘ คน
และผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพ ดังนี้ กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ จำนวน ๑๗ คน คิด
เป็นร้อยละ ๒.๔๐ กลุ่มพนักงานวิสาหกิจ จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๘
กลุ่มพนักงานบริษัท จำนวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๘ กลุ่มค้าขาย /
ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๖ กลุ่มอาชีพรับจ้าง
จำนวน ๑๘๑ คน คิดเป็น ร้อยละ ๒๕.๕๓ และกลุ่มเกษตรกรรวม จำนวน
๔๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๐ และผลจากการสำรวจสอบถามความ
คิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นดังนี้

เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติ ฯ ทั้งฉบับ จำนวน ๗๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๓
เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติ ยกเว้น ไก่ เป็ด ห่าน จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ
๑.๑๓

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

/ ไม่เห็นด้วยกับ.....

ไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติทั้งฉบับ จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔
เพราะ ไม่ควรเก็บอากรฆ่าสัตว์

ในส่วนของการจัดเก็บอัตราค่าอากร ค่าธรรมเนียม ค่าบริการโรงฆ่าสัตว์และ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต มีความเห็นดังนี้

เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติ ทั้งฉบับ จำนวน ๗๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๒

ไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติ จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๘ เพราะ ไม่
จำเป็นที่จะมาเก็บภาษีเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ที่เป็นอาหารของคน / ไม่ควรมี
ค่าบริการ”

ประธาน

- ตามที่ นายก อบต. ได้แถลงการขอความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติ เรื่อง
การควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเลขานุการสภา
ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว ในวาระที่ ๑ รับหลักการ ขอให้สมาชิกได้
อภิปรายหรือสอบถามข้อสงสัยในร่างข้อบัญญัตินี้ได้

- ไม่มีการอภิปราย ประธานจึงถามมติที่ประชุม

(นับองค์ประชุมได้ ๑๑ เสียง เกินกึ่งหนึ่งครบองค์ประชุม)

ประธาน

- ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์
และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่นายก อบต. ได้เสนอ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบรับหลักการ ๙ เสียง

ประธาน

ถ้าสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบรับหลักการข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์
และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่นายก อบต. ได้เสนอ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- ไม่เห็นชอบรับหลักการ ศูนย์ เสียง

งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธาน และรองประธาน)

ประธาน

- สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์
และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่นายก อบต. ได้เสนอ และใน
ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูติดีเพื่อทำหน้าที่แปรรูติดีใน
วาระที่ ๒ ขอเชิญสมาชิกปรึกษาหารือในการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูติดีได้
โดยในการเสนอรายชื่อ ให้ ๑ ท่าน เสนอได้ ๑ ชื่อ และมีสมาชิกรับรอง
จำนวน ๒ คน และทำการเสนอแต่งตั้งที่ละชื่อจนครบตามจำนวน
คณะกรรมการแปรรูติดี

- ที่ประชุมมีมติ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูติดีร่างการควบคุมการฆ่า
สัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ คน ด้วยคะแนนเป็นเอก
ฉันท์ ๑๑ เสียง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแกว้าง

/- มีการเสนอชื่อ...

- มีการเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการแปรรูปคดี และทำการคัดเลือก
คณะกรรมการแปรรูปคดีที่ละตำแหน่ง ตาม ข้อ ๘ และ ข้อ ๑๒ จนครบตาม
จำนวน ดังนี้

คนที่ ๑

- ประธาน
- นายสำเนียง ชัยงาม สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ เสนอ นายทองเลื่อน พรหมวงษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ โดยมี นายประสิทธิ์ จันแสง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕
และนายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ เป็นผู้รับรอง
 - ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก (นับองค์ประชุมได้ ๑๑ เสียง ครอบองค์ประชุม)
 - สมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบแต่งตั้ง นายทองเลื่อน พรหมวงษ์ สมาชิก
อบต. หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการแปรรูปคดี ขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม
- เห็นชอบแต่งตั้ง นายทองเลื่อน พรหมวงษ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ เป็น
คณะกรรมการแปรรูปคดี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ๑๑ เสียง

คนที่ ๒

- ประธาน
- นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒ เสนอ นายเกียรติ
ศักดิ์ ดอกบัวหลวง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ โดยมี นายสุรียา หันจั่งสิทธิ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ และนายกาวิ อุทัยขาม สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ เป็น
ผู้รับรอง
 - ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก (นับองค์ประชุมได้ ๑๑ เสียง ครอบองค์ประชุม)
 - สมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบแต่งตั้ง นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ เป็นคณะกรรมการแปรรูปคดี ขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม
- เห็นชอบแต่งตั้ง นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓
เป็นคณะกรรมการแปรรูปคดี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ๑๑ เสียง

คนที่ ๓

- ประธาน
- นางสาวกาญจนา เชียงสาพันธ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ เสนอ นายบุญโฮม
อ่อนตาจันทร์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒ โดยมี นายสงวน ส่องแจ้ง สมาชิก
อบต. หมู่ที่ ๑๑ และนายสำเนียง ชัยงาม สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ เป็นผู้
รับรอง
 - ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นอีก(นับองค์ประชุมได้ ๑๑ เสียง ครอบองค์ประชุม)
 - สมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบแต่งตั้ง นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์ สมาชิก
อบต. หมู่ที่ ๑๒ เป็นคณะกรรมการแปรรูปคดี ขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม
- เห็นชอบแต่งตั้ง นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒ เป็น
คณะกรรมการแปรรูปคดี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ๑๑ เสียง

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นากว้าง

/ประธาน ...

ประธาน

- สรุปมติที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้
๑. นายทองเลื่อน พรหมวงษ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖
๒. นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓
๓. นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒
และแจ้งเลขานุการสภาฯ เป็นผู้นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งแรก
เพื่อทำการคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ ตามระเบียบฯ และ
ต่อจากนั้นให้คณะกรรมการแปรญัตติและสภาได้ปรึกษาหารือกำหนดการยื่นคำ
เสนอแปรญัตติเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ ซึ่งจะมีการแจ้งนัดประชุมอีกครั้ง

นางสาววรินทร์ นามพิกุล
เลขานุการสภา / ปลัด อบต.

- ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๙ การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งแรก เพื่อ
ทำการคัดเลือกประธานกรรมการ และเลขานุการ จึงขอแจ้งนัดประชุม
กรรมการแปรญัตติครั้งแรก ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว และตามระเบียบฯ ข้อ
๔๙ ที่ประชุมสภาต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
และในข้อ ๑๑๕ ให้คณะกรรมการแปรญัตติ แจ้งกำหนดการนัดประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติให้สภาทราบ และเพื่อให้การดำเนินการแปรญัตติ ร่าง
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอให้สภาได้ดำเนินการต่อไป
(สภาฯ และคณะกรรมการแปรญัตติ ทำการปรึกษาหารือกำหนดระยะเวลาใน
การแปรญัตติ)

มติที่ประชุม

- กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ตั้งแต่สภาฯ มีมติรับหลักการร่าง
ข้อบัญญัติฯ ไปจนถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยสิ้นสุดเวลารับคำยื่นแปร
ญัตติในเวลา ๑๒.๐๐ น.

ประธาน

- แจ้งคณะกรรมการแปรญัตติมาปฏิบัติหน้าที่รับคำเสนอแปรญัตติ ตั้งแต่ สภาฯ
มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ ไปจนถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดย
สิ้นสุดเวลารับคำเสนอยื่นแปรญัตติในเวลา ๑๒.๐๐ น.

คณะกรรมการแปรญัตติ

- ได้แจ้งกำหนดการวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณาแปรญัตติ
และแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ สรุปดังนี้
๑. กำหนดการยื่นคำแปรญัตติ ให้สมาชิกสภาฯ ผู้ประสงค์จะยื่นแปรญัตติสามารถ
ยื่นแปรญัตติต่อคณะกรรมการได้ตั้งแต่ สภาฯ มีมติรับหลักการข้อบัญญัติฯ ไป
จนถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยสิ้นสุดเวลารับคำเสนอยื่นแปรญัตติใน
เวลา ๑๒.๐๐ น. สถานที่ยื่นแปรญัตติ คือ ห้องประชุมสภา อบต.นาแก้ว
๒. คณะกรรมการจะทำการประชุมพิจารณาแปรญัตติ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม
๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภา อบต.นาแก้ว ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

/- ที่ประชุมรับทราบ ...

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ประธาน

- เรื่องการร่วมทำบุญประเพณีของหมู่บ้านและการช่วยเหลือร่วมเป็นเจ้าภาพ เมื่อมีกรณีญาติสมาชิกได้เสียชีวิตลง เฉพาะ ที่เป็น พ่อ แม่ สามิ ภรรยา และ ลูก ที่สภา อบต.นาแก้วเคยถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียม คือ ถ้าเป็นงานบุญเดือน ๓ เดือน ๔ ก็ร่วมทำบุญ คนละ ๑๐๐ บาท ถ้างานบุญกฐิน ก็ร่วมทำบุญคนละ ๕๐ บาท ทุกหมู่บ้านที่ เป็นกฐินกลางที่ไม่มีเจ้าภาพ และการช่วยเหลือร่วมเป็นเจ้าภาพ ก็คนละ ๑๐๐ บาท ขอรหัสสมาชิกจะถือปฏิบัติต่อไปหรือไม่อย่างไร เชิญสมาชิกสภา ได้เสนอความคิดเห็นและเสนอ เรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุมได้

- ที่ประชุมสภาเห็นชอบร่วมกันถือปฏิบัติตามแนวทางที่เคยปฏิบัติ และมีการเสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุม สรุปดังนี้

นางสาวกาญจนา เชียงสาพันธ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙

- เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียนประธาน ผกกถึงนายก อบต. ขอเพิ่มงบในการซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มอีกได้หรือไม่ แก้ปัญหาได้เพียง ๑๐ จุด แต่ที่ชำรุดเสียหายภายในหมู่บ้านมีอีก ๓๐ จุด อยากขอให้ทำให้เสร็จครบคลุมที่ชำรุดด้วย”

นายอรรรถพล บุญณสิทธิ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗

- เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียนประธานขอถามติดตามปัญหาเรื่องการเจาะบาดาลที่เคยเสนอไว้จะได้หรือไม่ และปัญหาเรื่องซ่อมไฟส่องสว่างก็ขอเพิ่มเช่นเดียวกับที่สมาชิก อบต.บ้านนาทามเสนอเช่นกัน”

นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒

- เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียนประธานมีปัญหาความเดือดร้อน ขอ ก่อสร้างถนน คสล. เส้นซอยบ้านนายสนไปบ้านนางกัญญา ก่อสร้างถนนคสล. เส้นบ้านนางสายฝนไปบ้านนายสีไพร และก่อสร้างถนนคสล.เส้นบ้านเชียงพัง – ดงผักหนามไปนางสมเพชร และขยายเขตประปา จากแยกบ้านนางอำนวย ใจหาญ ไป นางนางสมบุรณ์ศรีรายคะบุตร และขอติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลล์เส้นดงผักหนามไปบ้านนางประยูร ”

นายภาวี อุทัยขาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐

- เสนอเรื่องอื่นๆ สรุปความว่า “ เรียนประธานขอความอนุเคราะห์ แก้ไขปัญหาน้ำประปาด้วยแต่ก่อนใช้น้ำจากลำห้วยหลวงก็มีปัญหาน้ำขุ่น พอ อบต. เจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาน้ำก็เค็ม ชาวบ้านไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงถึงจะได้ใช้น้ำไม่เค็ม ”

นายสำเนียง ช้างงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒

- เสนอเรื่องอื่นๆ สรุปความว่า “ เรียนประธานผกกถึงท่านนายก อบต. ขอติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเส้นดงผักหนาม –บ้านเชียงพัง เพิ่มเติมให้ยาวตลอดสายด้วย เพราะเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาตอนกลางคืนมืด และ

/ซ่อมแซมถนน....

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

นายสุริยา หันจั่งสิทธิ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘

ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นนางคำบางไปนางประกาศิรี ”

ประธาน

นายยุทธนา กองศิลา
นายก อบต.

- เสนอเรื่องอื่นๆ สรุปความว่า “ เรียนประธานฝากติดตามการแก้ปัญหาที่เคย
เสนอไว้มีไฟฟ้าส่องสว่าง การก่อสร้างถนน คสล. การขยายเขตประปาไปวัดสอง
ศรีเวฬุวัน และเสนอเพิ่มเรื่องปัญหาถังขยะอยากขอให้เป็นถังขยะที่สูงกว่าเดิม
ถังเดิมขามันต่ำและใส่ขยะแล้วพอขยะเต็มล้นถังออกมามันเรียกราดไม่น่ามองขอ
เป็นถังที่สูงกว่านี้”

- มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญนายก เสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อที่
ประชุม

- เสนอเรื่องอื่นๆ สรุปความว่า “ เรียนประธานและสมาชิกสภาทุกท่าน ปัญหา
ที่เสนอ เช่นของบ้านดงยางเรื่องชุดเจาะบาดาลแก้ไขปัญหาน้ำประปา ได้ดำเนินการ
การขออนุญาตชุดเจาะบาดาลแล้ว แต่ติดปัญหาเรื่องสถานที่ในการชุดเจาะซึ่ง
ต้องใช้ที่ดินในวัดแต่ใบตราตั้งวัดบ้านดงยางไม่มีจึงยังไม่สามารถขออนุญาตได้
ต้องให้ท่านสมาชิกไปติดตามเรื่องใบตราตั้งวัดให้เรียบร้อยก่อน และปัญหา
น้ำประปาบ้านนาทามมีปัญหาน้ำห้วยไม่เพียงพอใช้แล้วขุ่น ขอให้ชุดเจาะ
ใช้น้ำบาดาล ซึ่ง อบต.ก็ชุดเจาะบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้วแต่ก็เจอปัญหา
น้ำเค็มอีก ถ้าจะแก้ไขปัญหานี้คงต้องใช้น้ำจากทั้ง ๒ แหล่งมาผลิตน้ำประปา
ร่วมกันความเค็มของน้ำน่าจะลดลงได้บ้าง ส่วนปัญหาการติดตั้งหรือซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่าง ถ้าจะเพิ่มงบ ก็ให้รายงานมาเพราะการแก้ไขปัญหาคงจะทำแค่
ไฟฟ้าอย่างเดียวก็ได้ ต้องแก้ไขปัญหาระยะอื่น ๆ ให้ครอบคลุม การทำแผน
ออกซ่อมแซมกองช่างจะเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขที่เป็นจุดสำคัญ ส่วนการก่อสร้าง
ถนนคสล.ที่หมู่ ๑๒ เสนอมา ท่านสามารถนำปัญหาไปจัดลำดับความสำคัญใน
ระดับหมู่บ้านก่อนแล้วเสนอมาตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้
และมีแผนรองรับด้วย เพราะจะแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของหมู่บ้านเดียวคง
ไม่ได้ ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ ส่วนเรื่องถังขยะที่ใช้นั้นจะใช้ถังพลาสติกที่
สูงเหมือนในเขตเทศบาลคงไม่มีงบประมาณจัดซื้อได้อย่างเพียงพอเพราะมีราคา
ค่อนข้างสูงไม่เพียงพอต่อการให้บริการครบทุกครัวเรือน และปัญหาเรื่อง
น้ำประปาหมู่ที่ ๘ ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกได้ทราบว่าตอนนี้ น้ำประปาบ้านดง
ผักหนาม อบต. ไม่ได้รับผิดชอบให้บริการแล้ว เป็นความต้องการของชาวบ้านที่
ได้มีการประชุมและแจ้งความประสงค์จะเป็นผู้เข้ามาดูแลรับผิดชอบดำเนินการ
บริการจัดการประปาหมู่บ้านเอง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป
เช่นเดียวกับหมู่ที่ ๑๑ ที่ชาวบ้านบริหารจัดการเอง แต่ทั้งนี้ อบต.ยังคงเป็นพี่
เลี้ยงช่วยเหลือได้เช่นเดิม”

/ประธาน...

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

ประธาน

- มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกท่าน และขอแจ้งนัดประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. สถานที่ ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว ชั้น ๒ การแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และขอปิดการประชุมในวันนี้
- ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ) วรินทร์ นามพิกุล
(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภาฯ / ผู้บันทึกการประชุม

(ลงชื่อ) สงวน ส่องแจ้ง
(นาย สงวน ส่องแจ้ง)
คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ทองเลื่อน พรมงษ์
(นายทองเลื่อน พรมงษ์)
คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง
(นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง)
คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นฤเทพ สิงทเสนี
(นายนฤเทพ สิงทเสนี)
ประธานสภา อบต. / รับรองรายงานการประชุม

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว